



TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle
6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188
Website: www.vmpwa.org

**LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG GIÁM MỤC PHILIPPHÊ NGUYỄN KIM ĐIỀN
VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG TỰ DO TÔN GIÁO NGUYỄN KIM ĐIỀN 2019 TẠI
SEATTLE.**

Tukwila. Lễ giỗ lần thứ 31 của cố Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền được cử hành vào Chúa Nhật ngày 16 tháng 6 năm 2019 lúc 11 giờ 30 tại nhà thờ giáo xứ CTTĐVN. Đây cũng là dịp Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại tổ chức lễ vinh danh và trao giải thưởng Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền sau Thánh Lễ.

Xem Hình: <https://photos.app.goo.gl/ZpPNcK73y5Df4vhu8>

Gần đến giờ thánh lễ, vị đại diện trong ban tổ chức thông báo: kính thưa quý vị quan khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, hôm nay lễ giỗ lần thứ 31 cố TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền, vị Giám Mục Uy dũng của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và lễ trao giải thưởng Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền do Phong trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại tổ chức, trước Thánh Lễ có phần dâng hương tưởng niệm cố TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền và cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, kính mời toàn thể quý vị chuẩn bị dâng thánh lễ.

Đúng 11: giờ 30, một ca viên trong ca đoàn đọc lời dẫn lễ : Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi , Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là Mầu Nhiệm vô cùng siêu việt, sâu thẳm. Hình ảnh một gia đình đầm ấm ,yêu thương, hiệp nhất thường được Giáo Hội dùng để diễn tả mầu nhiệm Ba Ngôi. Chính sự yêu thương và hiệp thông với nhau một cách mật thiết giữa Cha – Mẹ và con cái, chúng ta hiểu được phần nào sự hiệp thông giữa Ba Ngôi Thiên Chúa...mời cộng đoàn đứng cùng hướng lòng tưởng niệm cố TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền, xin ba hồi chiêng trống.

Ba hồi chiêng trống ngân vang trong sự thỉnh lặng của cộng đoàn hiện diện làm tăng thêm vẻ thiêng liêng của buổi lễ. Ba hồi chiêng trống vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng với quý cha cung nghinh Thánh Giá tiến lên cung thánh theo tiếng hát của Ca Đoàn. Bài Ca nhập lễ vừa dứt, vị MC nói: Trân trọng kính mời quý cha dâng hương, quý cha tiến đến vị trí và MC đọc lời dẫn: Hương trầm trên tay Quý cha, quý tu sĩ là niềm tri ân dạt dào, là lời cảm tạ bao hồng ân mà Chúa đã ban cho chúng con được sống trong một đất nước tự do. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng con cầu xin Chúa ban cho dân tộc Việt nam sớm được hưởng quyền tự do tôn giáo, xin cho nạn cộng sản vô thần sớm chấm dứt để mọi người dân được sống trong an bình hạnh phúc. Xin cho toàn dân Việt được ơn can đảm để cùng nhau đứng lên bảo vệ đất nước trước nạn xâm lăng của Tàu cộng.

Lời dẫn vừa dứt quý cha dâng hương trước di ảnh của cố Tổng Giám Mục theo tiếng hát của ca đoàn: Hương trầm toả bay lên trước Tôn Nhan và điem theo ba tiếng chiêng trống.

Sau quý cha là đại diện các đoàn thể dâng hương với lời dẫn: Nhân ngày tưởng nhớ đến vị Giám Mục Uy Dũng của Giáo Hội Việt Nam, cố Tổng Giám mục Philipphê Nguyễn Kim Điền, nén hương chúng con dâng lên để niệm nhớ đến các nhà tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo và quyền sống của con người, niệm nhớ các anh hùng vị quốc vong thân, các chiến sĩ VNCH và đồng minh đã chết để bảo vệ miền nam Việt Nam, niệm nhớ đến Quân, Dân, Cán Chính Việt nam Cộng Hòa đã chết trong các trại tù cộng sản, và tất cả đồng bào ruột thịt đã chết trên vạn nẻo đường khi đi tìm tự do, xin cho tất cả được an nghỉ nơi nước Chúa.

Kết thúc phần dâng hương, MC nói: Phần dâng hương chấm dứt và thánh lễ bắt đầu. Thánh lễ được cử hành đồng tế, cha chánh xứ chủ tế thánh lễ cùng đồng tế có cha Nguyễn Văn Khải Dòng Chúa Cứu Thế và cha Phạm Nghiệp Dòng Thánh Tâm Huế đang du học tại Hoa Kỳ.

Hiện diện trong thánh lễ có nhiều quan khách đến từ các tiểu bang như California, Texas, Oregon massachusetts đại diện của các cơ sở Phong trào Giáo Dân Hải Ngoại về tham dự.

Mở đầu thánh lễ cha chánh xứ đã ngõ lời chào mừng quý quan khách và giới thiệu quý cha dâng lễ, ngài nói: Giáo xứ chào đón quý vị quan khách đến tham dự thánh lễ cầu nguyện trong ngày lễ giỗ cố TGM Nguyễn Kim Điền, quay về phía các cha, ngài nói: cùng dâng lễ hôm nay có cha Nguyễn Văn Khải Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Phạm Nghiệp, xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau, (tiếng vỗ tay vang dội khá dài).

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Tin mừng hôm nay Thánh Gioan giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu đã bày tỏ cho các môn đệ biết về Chúa Cha với lời tâm tình "Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy": Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Cha Nguyễn Văn Khải phụ trách giảng lễ, bài chia sẻ khá sống động với lối giảng rất tự nhiên và dí dỏm mang tính thực tế nên đã tạo nhiều trận cười thoải mái trong suốt bài giảng, khi đề cập đến ngày lễ giỗ của cố TGM Điền, ngài nhấn mạnh về đời sống đạo đức và gương can đảm của Đức Tổng, ngài nói: Trong một lần cố TGM Philipphê tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới tại Roma, Đức Tổng đã phát biểu: Từ ngàn xưa, trải qua lịch sử Giáo Hội, đã có nhiều vị chết để bảo vệ quyền lợi của Giáo Hội. Ngày nay đã có một vị Giám Mục nào liều chết để bảo vệ nhân quyền chưa?, ngài nhấn mạnh: chính Đức Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền đã chết để bảo vệ quyền tự do tôn giáo và quyền con người, hôm nay lễ giỗ 31 năm của ngài lại rơi vào ngày lễ Father's Day, và ngày mừng lễ Chúa Ba Ngôi, ngày của mâu nhiệm tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta hãy cầu xin cho tình yêu của Chúa Ba Ngôi đến với mọi gia đình trong sự yêu thương hòa hợp với nhau, trong tinh thần tình yêu của ngày Hiền Phụ, xin cho tinh thần Nguyễn Kim Điền được duy trì trong cộng đoàn giáo xứ cũng như mọi người để cầu nguyện cho một Việt Nam tự do. Nhân ngày lễ giỗ của Đức Cha Điền lại có Phong trào Giáo Dân Hải Ngoại

làm con nhớ Đức Ông Trần Văn Hoài lúc ở Roma là người sáng lập Phong Trào Giáo Dân Hải Ngoại, ngài là người Huế, Đức Cha Điền cũng là vị giám mục TGP Huế, cha chánh xứ ở đây cũng là người Huế, tổ chức lễ vào ngày lễ Chúa Ba Ngôi, hay nói chung là Huế, tin thần Chúa Ba Ngôi lại liên kết thật tuyệt vời (lại tiếng cười)...

Thánh lễ tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh Thể. Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha chủ tế đã chúc mừng những người cha hiện diện trong Thánh lễ nhân ngày hiện phụng và quý cha đã chúc lành cho những người cha và ban phép lành cuối lễ. Sau Thánh Lễ là cuộc họp mặt tại Hội trường để cử hành lễ trao giải thưởng Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền tại Hội Trường.

Tiến vào Hội Trường, thấy có nhiều đồng hương, báo Người Việt Tây Bắc, Quốc Nam, nhân sĩ Tôn Thất Quý và đông đảo giáo dân trong giáo xứ gồm đại diện các Giáo Đoàn, các Hội Đoàn và các Ban Ngành đã tham dự. Hiện diện trong buổi lễ có cha chánh xứ Đào Xuân Thành, cha Phạm Nghiệp Dòng Thánh Tâm Huế, cha Nguyễn Văn Khải Dòng Chúa Cứu Thế, về phía các tôn giáo bạn có mục sư Huỳnh Quốc Bình đến từ Oregon, tín đồ đại diện Chùa Vạn Hạnh và một số quan khách trong Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại từ các tiểu bang khác đến như Ông Phạm Văn Đàm, Ông Võ Văn Tánh Boston Massachusetts. Ông Nguyễn Bá Tùng Nam California. Giáo sư Nguyễn Chính Kết, Bà Hồng Hoa, Bà Cao Phi Yến Houston Texas. Ông Đỗ Như Điện Điều Hợp Viên Phong Trào tiểu bang California và Điều Cày Nguyễn Văn Hải Nam California. Bác sĩ Đỗ Văn Hội đại diện Hòa Thượng Thích Không Tánh nhận giải thưởng đến từ Florida.

Phong trào Giáo Dân VN Hải Ngoại cơ sở tại Seattle có ông Phạm Niên trưởng ban tổ chức buổi lễ, bà Phùng Ngọc Hiếu, ông Nguyễn Văn Trọng.

Chương trình buổi lễ vinh danh và trao giải thưởng bắt đầu lúc 1 giờ 30. Mở đầu là lễ chào cờ được cử hành trọng thể do ông Nguyễn An Quý điều khiển với Quốc Ca Hoa Kỳ, Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm đầy cảm động khi hướng đến các anh hùng vị Quốc Vong Thân đã chết để bảo vệ miền Nam Việt Nam.

Điều khiển chương trình do 2 MC khá duyên dáng là cô Ái Vân và anh Nguyễn Quân.

Sau lễ chào cờ là phần phát biểu của Ông Nguyễn Chính Kết. Ông Nguyễn Chính Kết đã trình bày về chính sách của cộng sản Việt nam đối với các Tôn Giáo. Ông nhấn mạnh Nhà nước cộng sản Việt Nam muốn biến các Tôn Giáo trở thành công cụ tuyên truyền cho nhà nước của họ, do đó họ khuyến khích lễ hội linh đình, cho xây nhà thờ nhưng lại chiếm các cơ sở tôn giáo để trục lợi cho đảng và nhà nước, tự do tôn giáo của họ là chủ trương "Xin Cho"

Sau phần phát biểu của Nguyễn Chính Kết là lời chào mừng của Ông Phạm Niên trưởng Ban Tổ Chức buổi lễ. Ông nói: lễ vinh danh và trao giải thưởng hôm nay do Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại thực hiện hàng năm để khuyến khích việc đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo và Quyền con người theo tinh thần Nguyễn Kim Điền, năm nay được tổ chức tại Seattle...

Phần chính của buổi lễ là Vinh Danh 2 nhân vật được trao giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền gồm Hòa Thượng Thích Không Tánh và Mục Sư Nguyễn Hồng Quang là 2 nhân vật đã miệt mài đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam được Phong Trào Giáo dân Việt Nam Hải Ngoại chọn làm nhân vật tiêu biểu cho năm 2019 để vinh danh và trao giải thưởng. Hàng năm Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại đều tổ chức trao giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền cho các nhà tranh đấu đòi tự do tôn giáo cho Việt Nam để khuyến khích tinh thần này.

Vì lý do nhà cầm quyền Việt Nam không cho các vị xuất ngoại nên Hòa Thượng Thích Không Tánh đã cử Bác sĩ Đỗ Văn Hội đại diện Hòa Thượng và mục sư Nguyễn Hồng Quang cử mục sư Huỳnh Quốc Bình đại diện nhận giải. Từ trong nước 2 vị này đã gửi lời cảm ơn ban tổ chức qua

Video được phát ra trong buổi lễ. Phần trao giải gồm nghi thức vinh danh do ông Nguyễn Văn Đàm đọc lời tuyên dương và ông Nguyễn Bá Tùng trao bằng Vinh Danh cho vị đại diện là bác sĩ Đỗ Văn Hội. Phần trao giải cho mục sư Nguyễn Hồng Quang, bà Hồng Hoa đã đọc lời tuyên dương mục sư Nguyễn Hồng Quang, ông Đỗ Như Điện trao giải cho mục sư Huỳnh Quốc Bình đại diện mục sư Nguyễn Hồng Quang.

Sau phần trao giải là lời phát biểu của cha chánh xứ Đào Xuân Thành, ngài nhấn mạnh về tinh thần bất khuất đòi tự do tôn giáo và quyền con người của cố Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền, ngài nhấn mạnh : phong trào Giáo dân VN hải ngoại tổ chức lễ vinh danh và trao giải tự do tôn Giáo Nguyễn Kim Điền là một truyền thống tốt đẹp để khuyến khích noi theo tinh thần Nguyễn Kim Điền và cảm ơn mọi người.

Cha Nguyễn Văn Khải cũng có lời chúc mừng cho việc tổ chức này để duy trì tinh thần đấu tranh của cố Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền. Buổi lễ cũng được chuyển tiếp qua phần liên hoan với buổi tiệc mừng khá đậm ấm có phần văn nghệ phụ diễn khá phong phú và kết thúc lúc gần 4 giờ chiều. Mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn.

Nguyễn An Quý